



๕๗๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
(ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบ

ให้ผู้สมัครเข้าทดสอบตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คณะกรรมการจะดำเนินการโดยวิธีการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์)

๒. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ **สุภาพสตรี** ต้องสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น **สุภาพบุรุษ** ต้องสวมกางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะพองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ

๒.๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ

๒.๓) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมีหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้แสดงว่าเป็นคนเดียวกันกับผู้เข้ารับการสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ

๒.๔) เชื้อพึงและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการสอบ โดยเคร่งครัด

/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ www.aru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
(ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

วัน เวลา	วิธีการ	เลขประจำตัวสอบ / ชื่อ - นามสกุล	สถานที่
วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	<u>ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง</u> ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	๕๖๖๐๔๑๓๐๒ นายปรีเยศ เยาวสังข์ ๕๖๖๐๔๑๓๐๔ นายรณภฤต จินกระวี	ห้องประชุมอยุธยา - ฮอลันดา ชั้น ๒ อาคารศรีโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา